

Phụ nữ Việt Nam lấy chồng nước ngoài

Tác Giả: Việt Hà, phóng viên RFA
Thứ Hai, 25 Tháng 1 Năm 2010 11:05

Hàng loạt thóp kổ gần đây, việc mua hàng nhập vào quốc tế, sự phát triển kinh tế mạnh mẽ của Việt Nam

và nhu cầu nguyên nhân khác nhau đã khiến tăng nhanh sự trở lại hợp kết hôn giữa các cô gái Việt Nam với người nước ngoài.

Khái niệm chồng “Tây”



Cô dâu Việt và chú rể Đài Loan

Phụ nữ Việt Nam lý do chọn sống ở nước ngoài

Tác Giả: Việt Hà, phóng viên RFA
Thứ Hai, 25 Tháng 1 Năm 2010 11:05

Cũng như những công nhân được đưa ra nước ngoài làm việc, đi tìm kiếm các cô dâu Việt là khắp thế giới. Đó có thể là những người gia Á Châu tìm kiếm mô típ là con rể người châu Á Đài Loan, Hàn Quốc hay những người phương Tây như Âu châu hay Bắc Mỹ.

Hoàn cảnh các cô dâu Việt khi xuất giá cũng như khi sống trên xứ người cũng đa dạng không kém. Có những người hạnh phúc, những người cũng không ít người đã rơi vào những bẫy không lối thoát.

Trước hết xin được nói chuyện Tây ở đây được hiểu là những người đến từ các nước phương Tây như Tây Âu và Bắc Mỹ, là nơi có nền kinh tế phát triển.

“Đôi vợ trẻ như cô gái Việt Nam có chọn Tây thì cho rằng mình kết hôn với người nước ngoài chủ yếu là do duyên số như thế này là vì lý do nào khác.

Thật ra thì do hoàn cảnh lịch sử, việc vợ Việt lý do chọn Tây xưa nay cũng không phải hiếm. Thời kỳ chiến tranh Pháp đã có những cặp vợ Việt chọn Pháp, cho đến thời kỳ chiến tranh Việt Nam những năm 60 và 70 thì cũng có những cặp vợ chọn Mỹ - Việt.

Sau năm 75, mất mát do chính sách đóng cửa cửa chính phủ Việt Nam và mất mát do những khuất khe trong luật lúc đó không cho kết hôn với người nước ngoài nên không có những cặp kết hôn mới ở Việt Nam.

Những rất nhanh, sau khi Việt Nam mở cửa vào những năm đầu thập kỷ 90, khi người nước ngoài vào Việt Nam ngày càng nhiều thì con số cặp vợ Việt chọn Tây lại tăng lên.

Đi đâu thì các ông chọn Tây lại tiếp tục các cô gái Việt Nam đến vậy?

Cách đây không lâu, một cô người mẫu người Việt Nam kết hôn với một người châu Âu đã tuyên bố trên báo chí là cô luôn thích đàn ông Tây vì họ biết chi tiêu chu đáo hơn, và cô cũng nói đến một số nguyên nhân khác nữa để khái quát làm thế nào giá trị của người đàn ông Việt Nam so với người phương Tây khi nhìn từ góc độ của cô. Cô cũng nói về một số khía cạnh khác của đời sống xã hội Việt Nam so với người phương Tây khi nhìn từ góc độ của cô.

Phản ứng Việt Nam lý do chúng ta ngoài

Tác Giả: Việt Hà, phóng viên RFA
Thứ Hai, 25 Tháng 1 Năm 2010 11:05

Nhưng đời và những cô gái Việt Nam khác đã có chúng Tây thì cho rằng mình kết hôn với người ngoài chúng ta là do duyên số những họ là vì lý do nào khác.

Chị Bùi Bào Anh, 30 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh, người vợ a kết hôn với một người Mỹ hai giờ năm ngoái nói về quyết định kết hôn của mình: “Hồi trước khi gặp ông ấy thì em không nghĩ đến chuyện lý do chúng. Em thích cuộc sống đẹp, công việc rồi gia đình mình đẹp rồi. Từ khi quen ông ấy thì em cũng mất thời gian gần 3 năm mới quyết định kết hôn. Em thấy tìm được người thích họ thì em lý”

Tuy thế chị Bào Anh cũng phải thừa nhận, chị không có may mắn làm việc như những người bạn trai Việt trước kia. Chị so sánh người chúng Tây và người chúng Việt như sau: “Em cũng có suy nghĩ của mình. Họ thông cảm với người phụ nữ những họ không có suy nghĩ về họ là phụ nữ phải thế này phải làm thế kia, phải nghe lời người đàn ông trong gia đình.

Có thể suy nghĩ em quá của mình cho nên em có quen một số bạn trai Việt Nam trước đó, thì họ không chấp nhận em và em cũng không chấp nhận suy nghĩ của họ cho nên rất khó hòa hợp.

Một số mối tình đã qua cũng chúng ta ở đâu cả đến khi em gặp người này- ông xã em bây giờ - thì em thấy rất thoải mái, chia sẻ được tất cả mọi thứ, đó là điều mà em hài lòng nhất.”

Khó khăn ban đầu



Chú rể nước ngoài chuân bđám cưới.

Nói vậy, nhưng các cặp vợ chồng này cũng gặp không ít khó khăn lúc ban đầu. Khó khăn đầu tiên là thuyết phục gia đình đồng ý cho kết hôn. Với trường hợp cặp vợ chồng Bùi Văn Anh, gia đình chỉ lúc đầu không đồng ý vì lo chênh lệch văn hóa và những khác biệt về văn hóa. Phải sau vài tháng thuyết phục hai người mới đồng ý gia đình chấp nhận.

Còn trường hợp cặp vợ chồng Vũ Khánh Phương, 35 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh, có chồng người Mỹ thì hơi khác một chút, chỉ nói: “Ban đầu thì bố mẹ cũng không thích, nhất là mẹ hoàn toàn không thích. Có lẽ mẹ không thích vì sự khác biệt, nhìn vào thì thấy ông chồng to quá, con mình thì bé nên mẹ cũng sợ. Nhưng dần dần mẹ mình cũng thấy anh yêu và hi vọng thì rồi cũng thấy quý mến dần lên.”

Ngoài khó khăn ban đầu là với gia đình, thì các cặp vợ chồng này còn gặp khó khăn trong giao tiếp do rào cản ngôn ngữ, rồi khác biệt về văn hóa, phong tục tập quán. Chị Bùi Văn Anh chia sẻ: “Ban đầu tiếng Anh của em rất là tốt, ông xã em không nói được tiếng Việt nên bố mẹ em gặp khó khăn trong giao tiếp

Rồi rồi sẽ ng, suy nghĩ của hai văn hóa khác nhau rất nhiều nên tôi em cũng phải cố gắng hoà

Phản ứng Việt Nam với y tế công cộng ngoài

Tác Giả: Việt Hà, phóng viên RFA
Thứ Hai, 25 Tháng 1 Năm 2010 11:05

hợp trong thời gian đầu. Ví dụ như chuyên ăn uống, cách sinh hoạt hàng ngày, cách ứng xử ngoài đời sống.

Ăn uống mình quen món ăn Việt Nam mà mình còn học không quen, nên mình làm theo cách giồng như mình bắt đầu ăn theo hai người khác nhau vậy. Bây giờ thì đi, bây giờ ăn chung với nhau hết.”

“Người ở nước ngoài do có thu nhập cao và mức sống cao nên cách chi tiêu cũng khác và nhiều lúc gây khó khăn cho người ở trong nước về quản lý ngân sách, vì người ở nước Việt Nam có tính tiết kiệm.

Chị Vũ Khánh Phương nói cho biết thêm một số khó khăn khác: “Khó khăn nhiều đó là cách sống của người ở Việt Nam và người ở nước ngoài khác nhau quá. Người ở đàn ông Việt nam thì bình thường như cái đời ở nước trong nhà người ở đàn ông ở nước ngoài thì đi làm, phần lớn như vậy chứ không phải tất cả.

Còn người ở nước ngoài thì học không biết gì về chuyên đó. Mà đi với Việt nam chút ít cũng không bằng người ở nước ngoài, rồi hay học với, không làm mình làm học thì lại người cho thấy đời thì đời bao giờ, mà chúng không biết làm thì về đành phải người làm chứ làm sao!”

Chị Phương nói cho rằng người ở nước ngoài do có thu nhập cao và mức sống cao nên cách chi tiêu cũng khác và nhiều lúc gây khó khăn cho người ở trong nước về quản lý ngân sách, vì người ở nước Việt Nam có tính tiết kiệm.

Nhưng đi với nhiều người ở nước Việt Nam y tế Tây, mà lại sống ở Việt nam thì còn một số khó khăn nữa khi nhìn người ở nước khác. Đó là cách nhìn của người ở Việt nam xung quanh vào họ. Chị Phương kể: “Có một vấn đề bức xúc nhất là mình sống ở Việt Nam thì cái chính là con mắt của người ở Việt nam nhìn vào chuyên đó, chứ không phải là vấn đề giữa hai người.”

Ví dụ đi ra đời sống thì phần lớn đầu nghĩ mình là người gái... đi. Họ cứ nhìn thấy Tây là học nghĩ nhiều tiền, lúc nào mình người nhìn vào cũng nghĩ là mình sống bám vào ông ấy. Mình đi đâu với ông xã thì đầu bắt nhìn như vậy.”

Phụ nữ Việt Nam lấy chồng nước ngoài

Tác Giả: Việt Hà, phóng viên RFA
Thứ Hai, 25 Tháng 1 Năm 2010 11:05

Ông John Flanagan, chồng của chị Phụng cũng đồng ý với ý kiến đó của vợ: “Mọi người ở đây cứ nhìn vào cô ấy và cho rằng cô ấy lấy tôi vì tiền mà tôi thì không giàu có gì. Mọi người không biết gì về cô ấy mà cứ nhìn bề ngoài. Đó là một khía cạnh rất khó chịu khi sống ở Việt Nam.

Nhưng họ có cái nhìn đó là vì ích số. Ích số là người da trắng đến đây với tiền bạc tìm các cô gái Việt Nam trả đũa và lấy đi, rồi tiền lên cô ấy, cho tiền gia đình cô ấy. Nhưng đó không phải là trường hợp của tôi.”

John cũng nhìn nhận, trong thời điểm này cũng vẫn có nhiều người người phương Tây có tiền bạc và đến các nước châu Á có nền kinh tế kém phát triển hơn để lấy vợ trả, trả mà phần lớn không qua tìm hiểu nhiều hay có tình yêu sâu sắc. Điều này cũng như hàng nghìn cách nhìn nhận của những người châu Á nói chung, Việt Nam nói riêng về những cặp vợ Việt chồng Tây.

Mục cho những khó khăn của khách quan lẫn chủ quan, các cặp vợ chồng mà trang phụ nữ kể này nói chuyện, cho biết họ rất hạnh phúc với những lựa chọn của mình. Chị Bèo Anh nói chị đã xin được học bổng để đi học master về ngành xã hội học tại Mỹ. Sau khi học xong hai năm, hai vợ chồng sống ở Việt Nam sinh sống lâu dài.

Còn chị Phụng và chồng cho biết hai người sẽ tiếp tục sống ở Việt Nam lâu dài vì cả hai người đều đã có công ăn việc làm ổn định tại đây và họ không muốn xa gia đình bên vợ. John nói ông đã coi gia đình và nhà gia đình ruột thịt của mình.

Một nhà báo đã từng nói, thời gian này là một thời gian, thời điểm việc giao tiếp giữa các vùng của thế giới đã trở nên dễ dàng hơn, nhưng xa xôi cách trở với một địa lý gì đây cũng đã trở nên gần hơn do các tiến bộ của khoa học. Những cặp vợ Việt chồng Tây cũng là những minh chứng cho một thời gian một xích lại gần nhau hơn.